

บรรณานุกรม

กฎหมาย

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
- คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.142/2547 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
เพราะเหตุสภาพร่างกายของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการในตำแหน่งอัยการ
ผู้ช่วย)
- คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.158/2550 กรณีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในการสมัครสอบเข้า
รับราชการ (เฉพาะเกียรตินิยม)
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (กรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))
(เรื่องเสร็จที่ 184/2556)

กฎหมายต่างประเทศ

Randolph-Sheppard Act Summary

Rehabilitation Act of 1973 – Disability.gov

Americans with Disabilities Act of 1990

JAPAN Law for Employment Promotion, etc., of the Disabled

หนังสือ

- เกรียงไกร เจริญนาวัฒน์. (2547). **หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ**. กรุงเทพฯ : วิทยุชน.
- คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2549). **แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย**. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ คณะที่ 1 ในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
- ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2542) **องค์การมหาชนองค์กรใหม่สำหรับบริการสาธารณะของรัฐ**. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2552). **หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ**. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- _____. (2555). **กฎหมายปกครอง**. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิทยุชน.
- บรรเจิด สิงคะนติ. (2543) **หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์**. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2531). **การดูแลบุคคลพิการ**. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
- วรพจน์ วิสวุฒพิชญ์. (2538). **หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง**. กรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. (2555) **กฎหมายสวัสดิการสังคม**. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สภาพัฒนาการแห่งชาติ. (2558). **วาระปฏิรูปพิเศษ 7: ปฏิรูปองค์การมหาชน**. กรุงเทพฯ: สำนักงานการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
- สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. (2555). **กระทรวงแรงงานดูแลช่วยเหลือคนพิการอย่างไร**. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ไบรท์ แอนด์ พรีน.
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2554). **บทบาทภาครัฐเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ..** กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ).

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2549). *แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย*. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (2552). *อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD)*. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2551) *การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2550*. กรุงเทพฯ: กลุ่มสถิติสังคม สำนักงานสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชาคม 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

สุรพล นิติไกรพจน์. (2542). *องค์การมหาชน แนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

_____. (2543). *ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ..

องค์การอนามัยโลก. (2556). *CBR Guidelines ขององค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)*. กรุงเทพฯ: ฟรีเมียม เอ็กซ์เพรส.

อุดม รัฐอมฤต, นพนธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ. (2544). *การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540*. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

วารสาร

สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2532). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “องค์การมหาชน”. *วารสารนิติศาสตร์*, 19 (4). หน้า 59-78.

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

ณัฐ ธรรมกิตติศิริ. (2555). *การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ*. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสำหรับนักบริหาร), คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พชร สุขสุเมฆ. (2552). *การอนุวัติการของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิสูตร บุญญาพงษ์พันธ์. (2542). *กฎหมายและการจำกัดสิทธิคนพิการในการมีงานทำ*. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

เอกสารอื่น ๆ

คณะที่ปรึกษาด้านคนพิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2545). *รายงานการประชุมเชิงบูรณาการ
เรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ*. ณ ห้องประชุมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

มหาวิทยาลัยสยาม. (2556). *รายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณั์ โครงการ “การศึกษาการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550”*. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักโบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม.

มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย. (2553). *รายงานฉบับสมบูรณั์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และยกร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ*. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ.

วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์, มณฑิธร บุญตัน และอัครพรรณ ขวัญชื่น. (2546) *รายงานการวิจัย เรื่อง
“การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม: ศึกษากรณี
กฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ”*. รายงานการวิจัย.
กรุงเทพฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2550). *เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)*. โรงพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

อัครพร จารุจินดา. (ม.ป.ป.). *คู่มือองค์การมหาชน*. (ม.ป.ท.).

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499)
พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519)
พ.ศ. 2554

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจำต้องนำส่ง เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการ

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการ (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจน ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริม พัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552.

ระเบียบการทำเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า เรือเดินทะเลต่างประเทศ พ.ศ. 2542

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการायัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. 2554

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไต่ถาม การวินิจฉัย และคำตอบแทนของคณะกรรมการหรือผู้ไต่ถามเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. 2556.

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนด
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2556.

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. 2557

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมา
ช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พ.ศ. 2558

ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532

ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532

ฐานข้อมูลออนไลน์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2558). *รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการ
ในประเทศไทย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก <http://dep.go.th/th/page>

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. (ม.ป.ป.). *สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับนายจ้าง
ที่จ้างแรงงานคนพิการ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก [dep.go.th/sites/default/files/files/news/
Tax%20of%20disabilities.doc](http://dep.go.th/sites/default/files/files/news/Tax%20of%20disabilities.doc)

เว็บทำสำหรับคนพิการ. (2557) *การฝึกอาชีพคนพิการในศูนย์ฝึกอาชีพฯ และในชุมชน* (ออนไลน์).
เข้าถึงได้จาก [http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
725:2014-02-23-08-05-25&catid=123:cat-job-prac&Itemid=533](http://www.pwdsthai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=725:2014-02-23-08-05-25&catid=123:cat-job-prac&Itemid=533)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2554). *แนวคิดและหลักการขององค์การมหาชน*
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=296

กระทรวงแรงงาน.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: www.mol.go.th

กระทรวงสาธารณสุข. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <https://www.moph.go.th>

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://dep.go.th/th/home>

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.tddf.or.th>